

สรุปแนวปฏิบัติในการทำการประเมินและประกาศผลโครงการ CGR ประจำปี 2565 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากแนวปฏิบัติเดิม ปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 1/2565 มีมติปรับคุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินและเหตุแห่งการไม่ประกาศผลของโครงการ CGR โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ **1 พฤศจิกายน 2565** เป็นต้นไป โดยทาง IOD ได้ทำสรุปเปรียบเทียบประเด็นที่แตกต่างจากประกาศปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คุณสมบัติของบริษัทที่ไม่ได้รับการประเมิน	เกณฑ์เดิม (2560)	NEW เกณฑ์ปรับปรุง (2565)
บริษัทจดทะเบียนหรือกรรมการหรือผู้บริหารที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบ กล่าวโทษหรือ ดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีถูกดำเนินการในนามบริษัท จะไม่ได้รับการประเมินเป็นเวลา 2 ปี - กรณีถูกดำเนินการในนามบุคคล จะไม่ได้รับการประเมินเป็นเวลา 2 ปี (ยกเว้นบุคคลนั้นลาออกก็จะได้รับการประเมินปกติ) 	กรณีถูกดำเนินการไม่ว่าจะในนามบริษัทหรือบุคคล จะไม่ได้รับการประเมินเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. เหตุแห่งการพิจารณาไม่ประกาศผลประเมิน	เกณฑ์เดิม (2560)	NEW เกณฑ์ปรับปรุง (2565)
กรณีบริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ 	ระบุกรณีบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> - ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เพียงจากการทำผิดอย่างร้ายแรง - การไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ ตกลง กำหนด 	ระบุรายละเอียดกรณีบริษัทจดทะเบียนที่นำมาพิจารณาไม่ประกาศผลประเมินอย่างชัดเจนว่ามีกรณีใดบ้าง แทนการระบุว่าพิจารณาจากการขึ้นเครื่องหมาย SP
3. การประกาศผลโดยการขึ้นเครื่องหมายดอกจัน (*)	เกณฑ์เดิม (2560)	NEW เกณฑ์ปรับปรุง (2565)
การระบุเครื่องหมายดอกจัน (*) เหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการประกาศผลสำหรับบริษัท หรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใดที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งนี้เครื่องหมาย * จะยังคงแสดงไว้จนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการโครงการประจำปี หรือ การประกาศผลครั้งถัดไป เว้นแต่ คณะกรรมการโครงการจะมีความเห็นเป็นอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการ ทยายเวลาการแสดงผลเครื่องหมาย * ด้วย) 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุกรณีที่ขึ้นเครื่องหมายว่าเป็นข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ - จะปลดเครื่องหมายเมื่อประกาศผลครั้งถัดไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุรายละเอียดข่าวที่นำมาพิจารณาขึ้นเครื่องหมายชัดเจนมากขึ้น - เพิ่มเรื่องการพิจารณาปลดเครื่องหมายในการประชุมคณะกรรมการโครงการ คู่กับการให้ปลดเครื่องหมายในการประกาศผลครั้งถัดไป

จะพิจารณาไม่ประเมินบริษัทจดทะเบียนจากกรณีความผิดของบริษัทจดทะเบียนตนเองเท่านั้น



ท่านสามารถ SCAN QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดจดหมายแจ้งแนวปฏิบัติในการทำการประเมินและประกาศผลโครงการ CGR

